



Theo Quyết định, việc thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam trực thuộc Cục An toàn thông tin trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục An toàn thông tin thực hiện chức năng làm đầu mối kỹ thuật điều phối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc; quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống kỹ thuật về điều phối ứng cứu sự cố, kiểm định và phòng, chống thư điện tử rác, tin nhắn rác phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin; là đầu mối hợp tác quốc tế với các cơ quan, tổ chức có chức năng ứng cứu sự cố và kiểm định an toàn thông tin.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnam Cybersecurity emergency Response Teams/Coordination Center (VNCERT/CC), có trụ sở chính đặt tại Hà Nội và các chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng.

Quyết định cũng quy định rõ các nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, trong đó có nhiệm vụ tham gia nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án và các hướng dẫn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin theo phân công của Cục trưởng.

Điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc, là đầu mối của Cục An toàn thông tin để phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin; thực hiện kiểm định, đánh giá an toàn thông tin đối với sản phẩm phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; cấp và thu hồi giấy chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy đối với sản phẩm phần cứng, phần mềm, hệ thống thông tin, hệ thống quản lý, vận hành an toàn thông tin mạng theo quy định của pháp luật; thực hiện đánh giá hợp chuẩn, hợp quy về an toàn thông tin mạng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước của Cục An toàn thông tin.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng có các nhiệm vụ hướng dẫn, tổ chức thực hiện hoạt động diễn tập, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn thông tin cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin; tổ chức sự kiện, hội thảo, hội nghị về an toàn thông tin; cấp chứng nhận, chứng chỉ về an toàn thông tin, CNTT theo quy định của

pháp luật...

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam được kế thừa các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và Trung tâm Kiểm định an toàn thông tin theo quy định. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2019.

M.C

*(Theo: Tạp chí điện tử An toàn thông tin – Ngày đưa tin: [15/10/2019](#))*